



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัยกรณีบ้านหลังเดียว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลม ได้รับคำร้องจากราษฎรในพื้นที่บ้านตม หมู่ที่ ๑ ตำบลม เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ ประมาณเวลา ๑๘.๔๐ น. ได้รับความเดือดร้อนประสบอัคคีภัย กรณีบ้านหลังเดียว ราย อำเภอนายสมปอง แอกทอง บ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลม สังขะ จังหวัดสุรินทร์ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลม ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลม ที่ ๕๐๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลม มีมติ ดังนี้

๑. อำเภอนายสมปอง แอกทอง บ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๑ อำเภอสังขะ จ.สุรินทร์ ได้รับความเดือดร้อนประสบอัคคีภัย คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลม มีมติ ให้ความช่วยเหลือโดยให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ตามพิจารณาช่วยเหลือ

ข้อ ๕.๑.๕ ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ เท้าที่จ่ายจริงตามสรุปผลการประมาณราคาคั่งรายละเอียดแนบท้ายงานประมาณราคา แบบ พร.๕ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๒๒๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลม จึงอาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น ๑ ราย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม และที่ทำการหมู่บ้านชุมชนให้ทราบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลม

รายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย (กรณีไฟไหม้บ้านหลังเดียว)

ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล

ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล

อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ที่	ชื่อ/สกุล	ที่อยู่	ความเสียหาย	ความต้องการ	ผลการพิจารณา	ระเบียบและข้อกฎหมาย
๑.	นางสมปอง แอภทอง	๑๕๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลคึม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	เหตุอุทกภัย (กรณีไฟไหม้บ้านหลังเดียว)	ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	พร้อมเหตุผล ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ประจำเท่าที่จ่ายจริงตามสรุปผลการประมาณราคาตั้งรายละเอียดแนบท้ายงานประมาณราคา แบบ ประ.๕ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๒๒๐.- บาท	๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรในส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒.หลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓